

ที่ ลป ๑๑๑๙/๑๕๕



สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม  
ถนนเกาะคา - เสริมงาม ลป ๕๒๒๑๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และขอให้มีการสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม ได้ดำเนินการติดตามรับชมการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ และสรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญพัทธ์ สิ้นทรัพย์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
พัฒนาการอำเภอเสริมงาม

โทร./โทรสาร ๐ ๕๒๘ ๖๑๒๔







รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเกสร คำไวโย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๒	นางสาวธัญญพัทธ์ สิ้นทรัพย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๓	นางสาวปริญดา เคนเมือง	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล		
๔	นายวีระศักดิ์ แก้วประเสริฐ	นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑. เร่งรัดดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ก่อน ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๔ ๒. มอบหมาย ผอ.กลุ่มฯ และ นวค.พช.จังหวัด ร่วมติดตามให้การช่วยเหลืออำเภอที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ๓. เร่งส่งมอบและบริหารวัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ๔. ประสานหน่วยงานภาคีระดับพื้นที่ ร่วมดำเนินการเป็นระยะ	
๒	การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	๑. ดำเนินการสนับสนุนและรณรงค์ ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร รวมมากกว่า ๑๐ ชนิด ๒. ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ๓. บูรณาการระหว่างหน่วยราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน เป็นจุดถ่ายทอดและขยายผลการดำเนินงาน	
๒	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.๒ค ปี๒๕๖๔	๑. เร่งรัดดำเนินการและติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกวัน และรายงานผลความคืบหน้าผ่านไลน์ ๒. ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล จปฐ.ที่จัดเก็บ และ TPMAP โดยเน้นการจัดทำแผนชีวิต และส่งเสริมสัมมาชีพ	
๓	การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน โดย สพอ. และ สพจ. เป็นแบบอย่าง ๒. ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด ทั้ง offline และ Online ๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดพิธีมอบลายผ้าบาติกพระราชทานฯ จำนวน ๓ ลายเพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น	
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. ดำเนินการบริหารและติดตามนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ ปรับโครงสร้างนี้ และพักชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง ๒. อำเภอตรวจสอบกลุ่ม/ลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ โควิด-๑๙ และอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสภาพความสามารถในการชำระหนี้ และช่วยเหลือ	

ลงชื่อ



ผู้สรุปการประชุมฯ

(นางสาวธัญญพัทธ์ สินทรัพย์)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  
วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม

